

Số: 415/BC-VKS

*Thanh Trị, ngày 20 tháng 11 năm 2019*

**BÁO CÁO**  
**Của Viện trưởng VKSND huyện Thanh Trị**  
**tại kỳ họp thứ 12 - HĐND khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021**

- Căn cứ Điều 10 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
- Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;
- Căn cứ tình hình, kết quả tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân ở địa phương;

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trị báo cáo trước kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trị khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 về công tác kiểm sát năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát năm 2020 như sau:

**I. TÌNH HÌNH VI PHẠM VÀ TỘI PHẠM HÌNH SỰ:**

Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác kiểm sát cho thấy tình hình diễn biến tội phạm trên địa bàn huyện năm 2019 giảm so với cùng kỳ năm 2018. Trong kỳ, Cơ quan điều tra đã khởi tố mới 21 vụ/ 34 bị can (giảm 10 vụ/10 bị can). Qua các vụ án đã được khởi tố cho thấy trong năm 2019 phát sinh nhiều án ma túy: tàng trữ trái phép chất ma túy (02 vụ/04 bị can), mua bán trái phép chất ma túy phát sinh 03 vụ/ 03 bị can. Tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện cũng còn rất phức tạp, trong năm đã khởi tố 07 vụ trộm cắp tài sản, chiếm 33,3% lượng án phát sinh trong kỳ (7/21 vụ).

Nguyên nhân tình hình tội phạm diễn biến như trên chủ yếu là do bộ phận thanh thiếu niên ham chơi, lười lao động, đặc biệt là tình trạng sử dụng ma túy trong giới thanh niên ngày càng phổ biến; Ý thức về quản lý tài sản cá nhân của người dân còn rất chủ quan. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật chưa thực sự phát huy hiệu quả. Công tác quản lý, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương chưa được quan tâm thường xuyên.

**- Tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính:**

Trong năm tình hình tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên các tranh chấp về hôn nhân gia đình và các việc đề nghị xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa có xu hướng gia tăng (chủ yếu là đề nghị đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc). Nguyên nhân số lượng hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Tòa án nhân dân tăng là do bộ phận thanh thiếu niên thích đua đòi, bị tác động của lối sống buông thả, thực dụng từ đó sa vào tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, do có sự chỉ đạo quyết liệt, sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 nên đã đảm bảo ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện với những trường hợp nghiện ma túy kịp thời, đúng quy định.

## II. CÁC MẶT CÔNG TÁC KIỂM SÁT:

### 1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự:

- Trong năm 2019 cơ quan điều tra thụ lý tổng số 33 tin báo, tố giác tội phạm. Kết quả đã xác minh phân loại xử lý 30 tin (khởi tố vụ án 20 tin, ra QĐ không khởi tố vụ án 10 tin). Hiện còn tồn 03 tin.

- Đơn vị luôn chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra cùng cấp, bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố khi giải quyết đều có sự tham gia của Viện kiểm sát, đồng thời định kỳ hằng tuần giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra đều tiến hành họp phân loại và thống nhất hướng xử lý tin báo. Qua công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm Viện kiểm sát tiến hành kiểm sát trực tiếp 01 cuộc tại Cơ quan cảnh sát điều tra, và ban hành kết luận và ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm trong việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tin báo .

- **Về công tác kiểm sát điều tra:** Trong kỳ, cơ quan điều tra công an huyện Thạnh Trị đã thụ lý là 25 vụ/ 25 bị can; trong đó khởi tố mới 21 vụ/ 24 bị can, án cũ chuyển sang 03 vụ/ 01 bị can, phục hồi điều tra 01 vụ/ 00 bị can, chuyển 01 vụ/01 bị can. Cơ quan điều tra đã hoàn thành hồ sơ đề nghị truy tố 22 vụ/24 bị can, ra quyết định tạm đình chỉ 01 vụ/ 00 bị can; đình chỉ 03 vụ/ 02 bị can, trong đó: đình chỉ miễn TNHS 02 vụ/02 bị can, đình chỉ do bị hại rút yêu cầu 01 vụ . Hiện còn tồn 02 vụ/ 00 bị can.

- **Về trách nhiệm của Viện kiểm sát:** Trong năm Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị đã thụ lý 19 vụ/ 23 bị can. Kết quả đã ra quyết định truy tố 19 vụ/ 23 bị can. Các trường hợp Viện kiểm sát truy tố đều đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật.

Do làm tốt công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nên các trường hợp khởi tố đều có đầy đủ căn cứ để xử lý, không để xảy ra trường hợp trả điều tra bổ sung, oan sai, phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội.

- **Công tác kiểm sát xét xử hình sự:** Toà án đã thụ lý 19 vụ/ 23 bị cáo. Kết quả Toà án đã đưa ra xét xử 18 vụ/ 21 bị cáo. Hiện còn tồn 01 vụ/ 02 bị cáo.

Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa phương và công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị Quyết 49 của Bộ chính trị, đơn vị đã phối hợp với cơ quan Điều tra và Tòa án chọn 02 vụ án điển, xét xử rút kinh nghiệm 03 vụ/ 03 bị cáo, xét xử lưu động 01 vụ/01 bị cáo.

#### - Công tác kiểm sát giam giữ:

+ **Về tạm giữ:** Trong năm 2019 đã tạm giữ 11 người. Kết quả giải quyết chuyển tạm giam 10 người, cho bảo lãnh 01 người, hiện không còn tồn.

+ **Về tạm giam:** Tổng số 21 người (số cũ 05, số mới 16 ). Kết quả giải quyết 12 người, hiện còn tồn 09 người.

Công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam được đơn vị quan tâm, đảm bảo các trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam của cơ quan điều tra đều có căn cứ, đúng pháp luật. Trong năm kiểm sát toàn diện nhà tạm giữ công an huyện 04 cuộc.

## **2. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính kinh doanh thương mại và hôn nhân gia đình:**

Kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình:

- Viện kiểm sát thụ lý kiểm sát 383 vụ, việc, Tòa án đã giải quyết: 331 vụ, việc.
- Hiện còn: 52 vụ, việc.

Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật:

- Viện kiểm sát thụ lý kiểm sát 07 vụ. Tòa án đã giải quyết: 04. Hiện còn: 03 vụ

Trong năm đã ban hành 02 kháng nghị 01 báo cáo kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, 01 kiến nghị đối với cơ quan Tòa án; xét xử rút kinh nghiệm 04 vụ án dân sự -HNGĐ-KDTM;

## **3. Công tác kiểm sát thi hành án**

- **Thi hành án hình sự:** Tổng số phải ra quyết định thi hành án: 14 bị án (số cũ 0, mới 14), tăng 07 người so với cùng kỳ năm 2018. Đã ra quyết định thi hành án 14 bị án. Chưa thi hành: 00. Trong năm lãnh đạo cùng KSV kiểm sát trực tiếp Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Thanh Trì 01 cuộc theo Kế hoạch đã ban hành, qua kiểm sát trực tiếp đơn vị có ban hành Kết luận bằng văn bản đối với Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Thanh Trì (đạt chỉ tiêu đề ra).

- **Thi hành án treo:** Tổng số phải ra quyết định thi hành án: 09 bị án (cũ 04 bị án, mới 05 bị án), giảm 01 bị án so với cùng kỳ năm 2018. Đã ra quyết định thi hành án: 09 bị án. Chấp hành xong: 06 bị án. Hiện còn: 03 bị án ; Trong kỳ đơn vị đã kiểm sát trực tiếp việc thi hành án treo tại 06/06 xã, thị trấn có người bị kết án tù cho hưởng án treo đang chấp hành tại địa phương (đạt 100%); Qua kiểm sát đã ban hành kết luận và kiến nghị đến UBND các xã, thị trấn nhằm khắc phục một số vi phạm để thực hiện tốt các quy định của Luật thi hành án hình sự về quản lý, giáo dục, giám sát người được hưởng án treo tại địa phương trong thời gian tới.

- **Về thi hành án dân sự:** Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật Thi hành án dân sự, đảm bảo cho bản án có hiệu lực pháp luật phải được đưa ra thi hành đầy đủ và kịp thời, tăng cường hoạt động kiểm sát, nhất là việc phân loại án có điều kiện, không có điều kiện thi hành. Trong năm đã kiểm sát tổng số 1.195 việc/ 34.840.162.000 đồng, ủy thác 01 việc/ 393.843.000 đồng, đã ra quyết định thi hành án: 647 việc/ 5.529.470.000 đồng. Hiện còn 547 việc/ 28.916.849.000 đồng.

Trong năm đơn vị đã kiểm sát trực tiếp Chi cục thi hành án dân sự 01 cuộc đã ban hành kết luận và kiến nghị; Phúc tra 01 cuộc; KSV tham gia 100% các trường hợp cưỡng chế. Lập phiếu kiểm sát 100% các quyết định thi hành án; Lập hồ sơ kiểm sát 100% các trường hợp cưỡng chế, đình chỉ, trả đơn, hoãn...đều đảm bảo đúng quy định của Pháp luật. Tổ chức tọa đàm về công tác Thi hành án dân sự chuyên đề "*Về một số khó khăn, vướng mắc trong xử lý tài sản thi hành án, xử lý tiền tạm ứng án phí, lệ phí đã được Chi cục thi hành án thu từ năm 1999-2005*"

nhằm mục đích tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tìm ra giải pháp để thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự đúng theo quy định của pháp luật

#### **4/ Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.**

**Về công tác tiếp công dân:** Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị luôn duy trì tốt công tác tiếp dân thường xuyên. Ngoài ra định kỳ hàng tháng lãnh đạo đơn vị tiếp công dân tập trung theo lịch của UBND huyện 2 lần. Trong năm đã tiếp nhận tổng số 08 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, đã hướng dẫn.

**Về công tác tiếp nhận giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo:** nhận 31 đơn, đã chuyển cơ quan Chi cục thi hành án dân sự 15 đơn, chuyển cơ quan CSĐT công an huyện Thạnh Trị 16 đơn; Trong năm kiểm sát trực tiếp công tác giải quyết đơn đơn thư khiếu nại tố cáo tại cơ quan CSĐT công an huyện Thạnh Trị 01 cuộc.

### **III/ - VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH:**

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh trong Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 05/01/2019, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và chương trình công tác của đơn vị trên cơ sở đó đơn vị phấn đấu làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác tổ chức, cán bộ. Đảm bảo thực hiện tốt các các chương trình, kế hoạch, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ngay từ đầu năm nhằm thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”

Thực hiện tốt Quy chế Chi tiêu nội bộ; Quy chế thông tin, báo cáo và quản lý trong Ngành; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, của Ngành, đảm bảo chỉ tiêu đúng chính sách, chế độ, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

### **IV/- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2020:**

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ, Nghị quyết của HĐND, Kế hoạch về nhiệm vụ công tác của ngành và của đơn vị đề ra, trong năm 2020 đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Phối hợp với cơ quan điều tra thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”

- Tăng cường công tác kiểm sát, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, đảm bảo xử lý hơn tốt lượng tin báo phát sinh. Kiểm sát chặt chẽ các quyết định khởi tố vụ án, xem xét thận trọng trong việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, đảm bảo các quyết định khởi tố đều có căn cứ đúng pháp luật, không làm oan cũng không bỏ lọt tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự; kiểm sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động điều tra, hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, không để xảy ra việc đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; chủ động phối hợp với Công an, Tòa án trong việc chọn án điểm, áp dụng thủ tục rút gọn, tổ chức tốt các phiên

toà xét xử rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên toà.

- Nâng cao chất lượng kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử lập hồ sơ vụ án, đảm bảo về chứng cứ cũng như thủ tục tố tụng không để xảy ra chuyên đề. Tăng cường tiến độ giải quyết án như kế hoạch đã đề ra. Chủ động phối hợp với Công an, Toà án trong việc chọn án điểm, án rút gọn, xét xử lưu động, tổ chức tốt các phiên toà xét xử rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên Toà.

- Kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn đảm bảo các trường hợp tạm giữ, tạm giam phải có căn cứ, đúng pháp luật, thường xuyên kiểm sát nhà tạm giữ theo quy chế của ngành.

- Tiếp tục quan tâm chặt chẽ đối với công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính, kinh tế và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; làm tốt công tác kháng nghị án dân sự, hành chính theo yêu cầu của ngành.

- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự đặc biệt là việc cưỡng chế thi hành án.

- Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc công tác thống kê và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chấp hành nghiêm Quy chế thông tin, báo cáo và quản lý trong Ngành. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể để triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và công tác xây dựng Ngành. Tiếp tục chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để rèn luyện, nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ cho CB, Kiểm sát viên.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong việc sử dụng ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong đơn vị. Thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện KSND Tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành KSND.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm sát năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Viện KSND huyện Thạnh Trị, xin báo cáo trước kỳ họp lần thứ 12, HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND Huyện (để b/c);
- Thường trực Huyện uỷ;
- VP.VKS tỉnh;
- Lưu VP.



**VIỆN TRƯỞNG**

**Lý Chân**